

Số: *04* /CT-UBND

Nha Trang, ngày 08 tháng 4 năm 2019

CHỈ THỊ
**Về việc tăng cường xử lý vi phạm, quản lý chất thải rắn
trên địa bàn thành phố Nha Trang**

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường, quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Nha Trang đã đạt được một số kết quả nhất định: ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao, chất thải rắn được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được phát hiện, xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế như: ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa tốt; sự tham gia của cộng đồng vào việc thu gom và quản lý rác thải chưa triệt để; tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định vẫn còn xảy ra, nhất là tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng, xả bần gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị; việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường tại các xã, phường chưa quyết liệt, thường xuyên, liên tục.

Mặt khác, theo xu hướng phát triển của thành phố, ngành dịch vụ, du lịch ngày càng thu hút nhiều du khách kéo theo sự phát triển cơ sở hạ tầng, gia tăng tiêu dùng... dẫn đến khối lượng chất thải rắn phát sinh ngày càng tăng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Nha Trang mới chỉ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, chưa có dự án đầu tư về xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng các công nghệ tiên tiến, trong khi khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính đến năm 2022 sẽ vượt công suất thiết kế của bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh Lương Hòa đang khai thác, sử dụng.

Để khắc phục tình trạng trên và nhằm tăng cường hiệu quả công tác xử lý vi phạm, quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt và có thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo về quản lý chất thải rắn của Thành ủy, UBND thành phố Nha Trang và khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Chủ động, tăng cường tham mưu UBND thành phố công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tham mưu UBND thành phố giải quyết triệt để các vấn đề môi trường nổi cộm, bức xúc, các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề về xử lý vi phạm, quản lý chất thải rắn của địa phương; chấm điểm thi đua công tác tài nguyên và môi trường của UBND các xã, phường hàng năm.

Tham mưu UBND thành phố thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các pháp luật trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được xác nhận trên địa bàn thành phố; báo cáo, tham mưu cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp đình chỉ, chấm dứt hoạt động hoặc di dời ra khỏi khu dân cư đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhưng không thực hiện các biện pháp khắc phục giảm thiểu hoặc không thể khắc phục đến mức phải áp dụng các hình thức trên theo quy định.

2. Phòng Quản lý đô thị:

Chủ động tham mưu UBND thành phố đề xuất với Sở Xây dựng các tồn tại trong công tác quản lý, xử lý chất thải rắn tại địa bàn thành phố để Sở Xây dựng cập nhật vào điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030).

Tham mưu UBND thành phố không để hình thành các tụ điểm, cơ sở thu mua phế liệu (các loại chất thải rắn, vật liệu dễ cháy, nổ,...), không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật môi trường, không đúng quy hoạch, nhất là tại khu đô thị, khu dân cư tập trung.

3. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang:

Đẩy nhanh tiến độ lập, thực hiện Đề án phân loại rác thải tại nguồn để góp phần giảm chi phí trong công tác xử lý; tận dụng được nguồn rác thải có khả năng tái chế, tái sử dụng, giảm diện tích đất và tăng thời gian sử dụng bãi chôn lấp, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phù hợp với định hướng phát triển môi trường bền vững.

Rà soát, đánh giá việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang hiện nay. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

Bổ trí thêm các tuyến thu gom rác thải tại các xã chưa có tuyến thu gom; tăng cường tần suất thu gom không để tình trạng rác thải ứ đọng rác thải trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải ven biển và trên các đảo.

Tiến hành kiểm tra, lắp đặt bổ sung thêm các thùng rác tại các nơi công cộng, khu vực đông dân cư, đặc biệt chú trọng đến các khu dân cư nông thôn, dân cư ven sông biển, dân cư sinh sống trên các đảo; nghiên cứu kiểu dáng, kích thước, vị trí để thùng rác đảm bảo mỹ quan đô thị.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia các dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải và các dịch vụ bảo vệ môi trường khác trên địa bàn thành phố.

4. Ban quản lý vịnh Nha Trang:

Yêu cầu các phương tiện vận chuyển khách du lịch, nhà hàng, lồng bè nuôi trồng thủy sản,... tuyệt đối không xả chất thải, rác thải xuống biển; yêu cầu các chủ phương tiện nhà hàng, lồng bè ban hành, niêm yết nội quy bảo vệ môi trường trên biển. Chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Tham mưu UBND thành phố bố trí ngân sách và bố trí ngân sách cho các phòng, ban thành phố, UBND các xã, phường để kịp thời hỗ trợ chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

6. Công an thành phố:

Chủ động, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, nhất là đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện đồ trộm xà bần, chất thải xây dựng, chất thải hầm cầu không đúng nơi quy định, nhất là vào ban đêm.

7. Văn phòng HĐND và UBND thành phố:

Thường xuyên, liên tục đăng tải các nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

8. Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh Nha Trang:

Tăng cường viết bài, đưa tin tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cộng đồng.

9. Đội Thanh niên xung kích:

Bổ trí lực lượng tuần tra thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn không cho các phương tiện vận chuyển rác thải, chất thải đổ không đúng nơi quy định tại các dự án, công trình dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, Trần Phú.

10. UBND các xã, phường:

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt.

Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng tại địa phương đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải rắn, kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, trường hợp vượt thẩm quyền chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; phối hợp với cùng các sở, ban, ngành của tỉnh, các phòng ban thành phố thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn quản lý.

Quản lý, giám sát không để hình thành các bãi rác tự phát, điểm tập kết xà bần, chất thải rắn xây dựng, các tụ điểm, cơ sở thu mua phế liệu (các loại chất thải rắn, vật liệu dễ cháy, nổ,...) không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật môi trường, không đúng quy hoạch, nhất là tại khu đô thị, khu dân cư tập trung.

Xây dựng Hương ước quy định về công tác bảo vệ môi trường; Xây dựng các phong trào thi đua bảo vệ môi trường; Xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt về bảo vệ môi trường ở cộng đồng dân cư; thôn, tổ dân phố kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.

Lãnh đạo UBND các xã, phường có trách nhiệm tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn và phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Địa phương nào không có Kế hoạch, giải pháp cụ thể để bảo vệ môi trường hoặc để xảy ra tình trạng đổ xà bần, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt không đúng nơi quy định, ô nhiễm môi trường, tồn tại cơ sở thu mua phế liệu (các loại chất thải rắn, vật liệu dễ cháy, nổ,...) không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật môi trường, an toàn, phòng cháy chữa cháy thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

11. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố:

Chỉ đạo các cấp đoàn, hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn. Đồng thời, thường xuyên giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố và tập hợp ý kiến của nhân dân phản ánh các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm môi trường để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết phù hợp.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả thực hiện về phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo UBND thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết./

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa;
- TT Thành ủy, TTHĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có tên trong Chỉ thị;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Khánh